

Mozido ประกาศแต่งตั้ง “มาร์คัส รีมาร์ค” เป็นรองประธานบริหารฝ่ายขายและการบริการ

ออสติน, เท็กซัส-28 ก.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Mozido ผู้ให้บริการโซลูชันการคำนวณและการชำระเงินดิจิทัลที่เชื่อถือได้แก่ลูกค้าทั่วโลก ประกาศว่า มาร์คัส รีมาร์ค ได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายขายและการบริการ โดยมีผลในทันที คุณริมาร์คจะเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการพัฒนา การกำกับดูแล และดำเนินกลยุทธ์กระตุ้นยอดขายทั่วโลก รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วย

ท็อดด์ แบริดลีย์ ซีอีโอของ Mozido กล่าวว่า “ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับมาร์คัสเข้าร่วมทีมบริหารของเรา เขาเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในการขาย การให้บริการ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก ผมจึงมั่นใจว่าเขาจะช่วยให้ลูกค้าและพันธมิตรของ Mozido เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านโมบายคอมเมิร์ซ”

คุณริมาร์คมีความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยมีความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานานกว่า 20 ปีทั้งในด้านการพลิกธุรกิจ การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร และการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรหลายแห่ง อาทิ Oracle, TOA, Motive, Crossworlds และ PeopleSoft

ล่าสุด คุณริมาร์คดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายดูแลลูกค้าของ Oracle โดยเขาได้ทำให้อัตราความพึงพอใจของลูกค้าพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ และก่อนหน้านั้นเขาเคยดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายดูแลลูกค้าทั่วโลกของ TOA Technologies ซึ่งเป็นบริษัทโมบายบิสิเนสที่ถูก Oracle ซื้อกิจการไปเมื่อปี 2557 นอกจากนี้ เขายังเคยดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสของ Motive โดยได้ปฏิรูประบบองค์กรขนาดใหญ่ ส่งผลให้รายได้เติบโตขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ ทั้งนี้ คุณริมาร์คสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จาก University of Applied Sciences ในเมืองฮาร์บรุคเคน ประเทศเยอรมนี

คุณริมาร์คกล่าวว่า “ผมตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับ Mozido และจะได้ช่วยผลักดันบริษัทให้เติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในตลาดการโอนเงินและการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก ตลอดจนสนับสนุนความมุ่งมั่นของ Mozido ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคหลายพันล้านคนทั่วโลกมีความยืดหยุ่นทางการเงินมากขึ้น”

เกี่ยวกับ Mozido

Mozido ให้บริการโซลูชันการค้าและการชำระเงินดิจิทัลที่เชื่อถือได้แก่ลูกค้าทั่วโลก ซึ่งรวมถึงโซลูชันระบบคลาวด์ที่มีความคุ้มค่า โซลูชันของ Mozido ทำงานร่วมกันได้ดีกับเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์มือถือทุกประเภท ทั้งยังสามารถผสมเข้ากับโฆษณา ข้อเสนอพิเศษ และผลิตภัณฑ์อื่นๆจากบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดาย Mozido ดำเนินธุรกิจและให้บริการในสหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย แอฟริกา ศรีลังกา ตะวันออกกลาง ยุโรป และละตินอเมริกา โดยพร้อมช่วยเหลือลูกค้าในการบริหารการเงิน การชำระเงิน และบริการอื่นๆผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mozido.com หรือติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @Mozido

ติดต่อ

แวน ลีห์

รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดของ Mozido

โทร. 512-518-2200